

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (ITA)

องค์ประกอบด้านข้อมูล	การดำเนินการ
แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีราย ละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2567” วันที่ 3 มีนาคม 2568 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2568
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2567
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>1) ระบบประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEX ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการตรวจประเมินทุกสองปี โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> <p>2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นคู่เทียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย - ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ - ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ - จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษา
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) โดยสรุปประเด็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำ OKR เป็นรายปีเพื่อขอข้อมูลระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับผู้เกี่ยวข้องทุกคณะและหน่วยงาน

	<ul style="list-style-type: none"> - การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบหลักการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน - การรายงานข้อมูลผ่าน Dash Board เพื่อความสะดวกและคล่องตัวเป็นแบบ Real Time โดยมีการตรวจสอบทานข้อมูลก่อนนำไปใช้จริง - ตัวชี้วัดจะต้องสะท้อนการดำเนินงานโดยเฉพาะการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
<p>(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	<p>นำมาเป็นข้อมูลแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้น</p>